

บันทึกวันนัดหมายรับวัคซีน

การรับวัคซีนตรงตามกำหนดเวลาเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กทารกแต่เนิ่นๆและทำให้ไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคที่อันตรายร้ายแรง

ตรวจสอบตาราง การฉีดวัคซีนของ รัฐนิวเซาท์เวลส์ เพื่อดูว่าลูกของท่านต้องเข้ารับ วัคซีนครั้งต่อไปเมื่อใดได้ที่ health.nsw.gov.au/vaccinate



สมุดบันทึกสุขภาพส่วนบุคคล (Blue Book- บลูบุ๊ก)

การนำสมุดบันทึกของบุตร หรือบลูบุ๊ก ไปในวันนัดหมาย ฉีดวัคซีนเพื่อให้แพทย์จีพี/ พยาบาลลงบันทึกไว้มีความ สำคัญมาก



ข้อมูลเพิ่มเติม

กระทรวงสาธารณสุขรัฐนิวเซาท์เวลส์

health.nsw.gov.au/immunisation

กระทรวงสาธารณสุข ประเทศออสเตรเลีย

health.gov.au/health-topics/immunisation

MumBubVax

mumbubvax.org.au/Hepatitis-B-vaccine

ข้อมูลโรคตับอักเสบนิดบี ของรัฐนิวเซาท์เวลส์

health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/Hepatitis_B.aspx

ทะเบียนการฉีดวัคซีน ประเทศออสเตรเลีย

servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/australian-immunisation-register

NSW Health

การฉีดวัคซีน ป้องกันโรค ตับอักเสบนิดบี

สำหรับทารกวัยแรกเกิด



โรคตับอักเสบชนิดบี

ไวรัสตับอักเสบชนิดบีเป็นสาเหตุให้เกิดโรคตับในระยะยาวได้เช่นตับแข็งและมะเร็งตับ ทารกที่ติดเชื้อตับอักเสบชนิดบีมีโอกาสร้อยละ 90 ที่จะเป็นโรคตับแบบเรื้อรังไปตลอดชีวิต

โรคตับอักเสบชนิดบีเป็นโรคติดต่อร้ายแรงและสามารถแพร่สู่ผู้อื่นได้ง่ายดายโดย

- แพร่จากแม่ที่เป็นโรคไปยังลูกระหว่างคลอด
- ผิวหนังถูกทิ่มตำด้วยอุปกรณ์ที่ไม่สะอาดเช่น เข็มฉีดยาและมิดโกน
- เลือดของผู้ติดเชื้อสัมผัสโดยตรงกับบาดแผลเปิดเช่น รอยถลอกและบาดแผล
- การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อ

การตรวจโรคขณะตั้งครรภ์

ผู้หญิงทุกคนควรได้รับการตรวจโรคตับอักเสบนชนิดบีเมื่อมารับการตรวจโรคตามปกติระหว่างการตั้งครรภ์ หากผลการตรวจพบที่มีการติดเชื้อทารกจำเป็นต้องได้รับการรักษาเพื่อป้องกันการติดเชื้อและการเสี่ยงต่อโรคตับแบบเรื้อรัง แม่อาจได้รับคำแนะนำให้รับการรักษาด้วย

การป้องกัน

ได้มีการนำวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบนชนิดบีมาใช้ในประเทศออสเตรเลียตั้งแต่ต้นคริสต์ทศวรรษที่ 80 และการฉีดวัคซีนเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันโรค

วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบนชนิดบีสำหรับการกวัยแรกเกิด

ทารกแรกเกิดทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบนชนิดบีเมื่อแรกเกิดเพื่อ

- ป้องกันการแพร่เชื้อโรคจากแม่ที่เป็นโรคไปยังลูกในบางครั้งแม่อาจไม่ทราบว่าตนเองเป็นโรคนี้ และ
- ป้องกันการแพร่เชื้อโรคในระยะแรกหลังคลอดจากผู้ที่เป็นโรคซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันหรือจากผู้อื่นซึ่งเป็นโรค

ตารางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบนชนิดบี

ลูกของท่านควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบนชนิดบีหนึ่งเข็มเมื่อแรกเกิดหรือภายใน 7 วันแรกหลังคลอด และรับวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบนชนิดบีเพิ่มอีกสามเข็มเมื่ออายุครบ 6 สัปดาห์ 4 เดือน และ 6 เดือน

ความปลอดภัยของวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบนชนิดบี

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานแสดงให้เห็นว่าวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบนชนิดบีมีความปลอดภัย และทารกแรกเกิดทนต่อวัคซีนได้ดี อาการข้างเคียงที่พบบ่อยมักเป็นอาการเพียงเล็กน้อยเช่น บวมและแดงที่บริเวณฉีดยา วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบนชนิดบีไม่มีผลกระทบต่อ การเลี้ยงลูกด้วยนม

การรักษาทารกที่คลอดจากแม่ที่เป็นพาหะของโรคตับอักเสบนชนิดบี

ทารกที่คลอดจากแม่ที่เป็นพาหะของโรคตับอักเสบนชนิดบี นอกจากจะได้รับวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบนชนิดบีหนึ่งเข็มหลังคลอดแล้ว ยังได้รับ “อิมมูโนโกลบูลินต้านโรคตับอักเสบนชนิดบี” ภายใน 12 ชั่วโมงหลังคลอดอีกด้วยเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน ทารกยังจำเป็นต้องได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบนชนิดบีให้ครบชุดอีกด้วยเพื่อให้ภูมิคุ้มกันในระยะยาว

การตรวจเพิ่มเติมสำหรับการกที่คลอดจากแม่ที่เป็นพาหะของโรคตับอักเสบนชนิดบี

ทารกที่คลอดจากแม่ที่เป็นพาหะของโรคตับอักเสบนชนิดบี ต้องได้รับการตรวจเลือด 3 เดือนหลังจากรับวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบนชนิดบีครบชุดแล้ว เพื่อตรวจดูว่ามีภูมิคุ้มกันหรือไม่ ท่านและแพทย์ของท่านจะได้รับจดหมายเตือนจากกระทรวงสาธารณสุขรัฐนิวเซาท์เวลส์

